





ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง/ประชาชนสุขใจ สัตว์เลี้ยงปลอดภัยต้อนรับปีใหม่ 2568								
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกร และประชาชนมีความสุข และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นจุดประกายของสัตว์จรจัด								
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน	รูปภาพประกอบ
1	รับมอบนโยบายให้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกรมปศุสัตว์	พ.ย.-67	อำนาจเอกอำเภอ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	หน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	รับมอบนโยบายให้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกรมปศุสัตว์ โดยให้ดำเนินการตามลำดับความสำคัญและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข แมวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประชาชนสุขใจ สัตว์เลี้ยงปลอดภัย) ต้อนรับปีใหม่ 2568) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 - 31 มกราคม 2568	
2	ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากสำนักควบคุมและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์	พ.ย.-67	อำนาจเอกอำเภอ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ จำนวน	
3	ดำเนินการประชุมวางแผนเพื่อวางเป้าหมาย และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงกิจกรรม โครงการ ส่งความสุขปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	พ.ย. - ธ.ค.67	อำนาจเอกอำเภอ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานปศุสัตว์เขต 9	ประชุมวางแผน ทบทวน โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี : ฆ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 200 ตัว (พิณนิต Kick off ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) อ.ไชยา : ฆ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 75 ตัว อ.พระแสง : ฆ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 75 ตัว	
4	ดำเนินการออกหน่วยบริการฆ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้บริการประชาชนตามโครงการส่งความสุขปีใหม่	ภายในเดือน ม.ค.68	บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 500 โดส	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศาลาประชาคมอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดบางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	หน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ดำเนินการออกหน่วยบริการฆ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งผลการดำเนินงาน มีดังต่อไปนี้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี : ฆ่าตัดทำหมัน 181 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 213 ตัว อ.ไชยา : ฆ่าตัดทำหมัน 54 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 54 ตัว อ.พระแสง : ฆ่าตัดทำหมัน 68 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 68 ตัว	 
5	สรุปผลการดำเนินโครงการส่งความสุขปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2568 ให้กับผู้บริหารทราบ	ม.ค. - ก.พ.68	พื้นที่เป้าหมาย	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	หน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งความสุขปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2568 ให้กับผู้บริหารทราบ (ระดับกระทรวงและกรม) โดยรายงานเป็นเอกสาร ณ วันที่ 23 มกราคม 2568	
<p>ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น : จำนวนเกษตรกร ประชาชนที่นำสุนัขและแมวเข้ารับบริการ น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจาก ในช่วงเดือนธันวาคม 2567 - มกราคม 2568 เป็นช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้ประชาชนไม่สามารรถนำสุนัข แมว เข้ามารับบริการได้</p>								
<p>ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : เตรียมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และหาผู้รับผิดชอบในแต่ละจุด และกิจกรรม และประสานงานระหว่างหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบูรณาการร่วมกัน อีกทั้งได้มีการติดตามสภาพภูมิอากาศก่อนการจัดงาน มีการเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการดำเนินการกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>								
<p>ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อน(Key Success Factor):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การให้ความร่วมมือของหน่วยงานภายในพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ พร้อมบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบความสำเร็จ 2. การวางแผนงาน/การประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ทำให้การดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 3. การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทราบถึงข้อปฏิบัติทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 								